

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษา เรื่อง ความคิดเห็นของผู้ปกครองและผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษา
ขอนำเสนอ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ตามลำดับดังนี้

1. สรุปผลการศึกษา
2. อภิปรายผล
3. ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษา เรื่อง ความคิดเห็นของผู้ปกครองและผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้

1. ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองและผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตาม
ขอบข่ายงานในด้านต่างๆ 5 ด้าน พบว่า โดยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบุคลากร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองและผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตาม สถานภาพ ไม่แตกต่างกัน

เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนแยกตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นที่การให้บริการ พบว่า แตกต่างกัน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคลอง ความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยรวมแล้วอยู่ใน
ระดับมาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ความคิดเห็นของผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน โดยรวม
แล้วอยู่ในระดับปานกลาง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองเต้ ความคิดเห็นของผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน โดยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก

3. ข้อเสนอแนะความคิดเห็นของผู้ปกครองและผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พบว่าด้านที่มีความถี่ของข้อเสนอแนะสูงสุด คือ ด้านการบริหารจัดการ และรายชื่อที่มีความถี่สูงสุดคือ ข้อ 4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีความปลอดภัยและให้ได้มาตรฐาน ซึ่งอยู่ในด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

อภิปรายผล

จากผลการศึกษา ความคิดเห็นของผู้ปกครองและผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้

1. ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองและผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

จากผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองและผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.58 เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน และในระดับปานกลาง 1 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ประเมินผล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารงานด้านด้านบุคลากร ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ สังคมและจริยธรรมไปพร้อมๆกัน โดยให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากสื่อการสอนพัฒนาการของเด็กและบุคคลที่อยู่รอบข้าง ซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้จากประสาทสัมผัสทั้งห้า การเคลื่อนไหว การเล่นและการลงมือกระทำ ดังนั้นผู้ดูแลเด็กจะต้องส่งเสริมให้โอกาสเด็กได้พัฒนาการอย่างเต็มที่รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์กับเด็กด้วยคำพูด กิริยาท่าทางที่นุ่มนวล อ่อน โยนแสดงความรักความอบอุ่นต่อเด็ก (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น.2547 :1) ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ สัมฤทธิ์ เนตรประไพ (2548 : 81) ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานด้านวิชาการ ส่วนด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการศึกษาที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะเนื่องมาจากผู้ปกครองและผู้นำชุมชนอาจจะคาดหวังกับการอบรมเลี้ยงดูของผู้ดูแลเด็กมากเกินไปเกี่ยวกับการอ่านออก เขียนได้ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยอาจลืมนึกถึงขีดความจำกัดในด้านการรับรู้ของเด็กในวัยนี้ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดารัตน์ แซ่ซี้ (2542 : 51- 53) ได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่คาดหวังในเรื่องการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน มุ่งพัฒนาเด็ก ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เด็กมีความพร้อมเพื่อศึกษา ต่อในระดับประถมศึกษา ครูอนุบาลต้องเป็นผู้ที่ทำให้เด็กเกิดความรักและความไว้วางใจมากที่สุด สื่อการเรียนการสอนมีความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความเหมาะสมกับเด็กอนุบาล ห้องเรียนมีการระบายอากาศและมีแสงสว่างเพียงพอ ครูต้องแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบ สม่่าเสมอ มีการเอาใจใส่ความปลอดภัยในการรับ – ส่ง นักเรียน

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองและผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

จำแนกตาม สถานภาพ ไม่แตกต่างกัน

เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนแยกตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในเขตพื้นที่การให้บริการ พบว่า แตกต่างกัน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองคลอง ความคิดเห็นของผู้ปกครองโดยรวมแล้วอยู่

ระดับมาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ความคิดเห็นของผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนโดยรวมอยู่

ระดับปานกลาง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองเต้ ความคิดเห็นของผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนโดยรวม

แล้วอยู่ระดับมาก

จากผลการศึกษา พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองคลองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองเต้ ความคิดเห็นของผู้ปกครองและผู้นำชุมชนโดยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ดำเนินงานในขอบข่ายงาน ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ผู้ปกครองและผู้นำชุมชน ให้ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและกิจกรรม

ตามหลักสูตร ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน จากทุกภาคส่วน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทศนีย์ นาคุณทรง (2550 : 89) ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้ดูแลเด็กที่มีต่อปัญหาการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในด้านบุคลากร ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการจัดสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่และความปลอดภัย ด้านสื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ ด้านการประเมินพัฒนาการเด็ก ด้านการนิเทศภายใน ด้านการประชุมอบรมทางวิชาการ ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

3. ข้อเสนอแนะความคิดเห็นของผู้ปกครองและผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

พบว่า ด้านที่มีความถี่ของข้อเสนอแนะสูงสุด คือ ด้านการบริหารจัดการ และรายชื่อที่มีความถี่สูงสุด คือ ข้อ 4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีความปลอดภัยและให้ได้มาตรฐาน ซึ่งอยู่ในด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้ปกครองและผู้นำชุมชนมีความต้องการให้ปรับปรุงเกี่ยวกับรถที่ให้บริการ รับ-ส่ง ควรจะเน้นรถที่มีความปลอดภัยให้มากกว่าที่เป็นอยู่ และอยากให้ปรับปรุงเวลาการเลิกเรียนของเด็กให้เป็นเวลาที่มีมาตรฐานเหมือนกับโรงเรียนทั่วไป และสิ่งที่ผู้ปกครองและผู้นำชุมชนต้องการมากที่สุดคือควรมั่นและเพิ่มทักษะในด้านการเรียนการสอนให้เด็กวัยนี้เพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปใช้ในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นพื้นฐานต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

1.1 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร เป็นด้านที่มีระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ควรมีนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ชัดเจน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ

1.2 ด้านบุคลากร ควรจัดส่งผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษารั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ

2.2 ควรศึกษารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสิทธิภาพ

2.3 ควรศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี

ประสิทธิภาพ